

Số: 532 /XMHV-KTTKTC

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2015

V/v: Giải trình về việc không trình bày báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ("Công ty") xin gửi tới quý Cơ quan lời chào trân trọng. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo qui định Luật Chứng Khoán, chúng tôi xin giải trình về việc không lập báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày như sau:

1. Về báo cáo Bộ phận theo khu vực địa lý:

Hoạt động của Công ty diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, nơi có:

- a. Tính tương đồng của các điều kiện kinh tế và chính trị;
- b. Tính tương đồng của môi trường và hoạt động kinh doanh;
- c. Rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh ở Việt Nam là tương đối đồng nhất; và
- d. Chịu sự chi phối của các qui định về kiểm soát ngoại hối và các rủi ro về tiện tệ chung của Việt Nam.

Theo đó, Công ty chỉ có một khu vực kinh doanh là lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 28 – Báo cáo bộ phận ("CMKTVN số 28"), Công ty không phải trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực địa lý.

2. Về báo cáo Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

a. Tính chất của hàng hóa và dịch vụ:

Hàng hóa mà công ty cung cấp đồng nhất là sản xuất và kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng.

b. Tính chất của quy trình sản xuất:

Quy trình sản xuất xi măng của Công ty là đồng nhất giữa Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân- Nhà máy xi măng Vạn Ninh tại tỉnh Quảng Bình.

c. Kiểu hoặc nhóm khách hàng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ:

Nhóm khách hàng sử dụng hàng hóa của Công ty là đồng nhất.

d. Phương pháp được sử dụng để phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ:

Quy trình phân phối được thực hiện thống nhất thông qua Xí nghiệp tiêu thụ của Công ty.



e. Điều kiện của môi trường pháp lý như hoạt động ngân hàng, bảo hiểm hoặc dịch vụ công cộng.

Không có sự khác biệt của môi trường pháp lý.

Theo đó, Công ty chỉ có một lĩnh vực kinh doanh duy nhất là sản xuất và kinh doanh xi măng và các sản phẩm từ xi măng. Vì vậy, theo hướng dẫn của CMKTVN số 28, Công ty không phải trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Trên đây là giải trình của Công ty về việc không trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Công ty xin báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của quý cơ quan ./.


Tông Giám đốc

Trần Văn Khôi

140005
CHI NHÁNH
CÔNG TY
CH NHIỆM H
NST & Y
VIỆT NA
TẠI HÀ N
IN KIỂM -

Xác nhận của Công ty Kiểm toán

Chúng tôi đã xem xét phần giải trình của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như được trình bày ở trên và cho rằng các giải trình này phù hợp với các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.



Nguyễn Thái Thanh
Phó Tổng Giám đốc

